

Số: 251/VOSCO-KHĐT  
V/v giải trình khả năng hoạt động  
liên tục của Vosco

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Phúc đáp công văn số 527/SGDHCM-NY ngày 5/4/2018 của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về việc lưu ý của Công ty TNHH kiểm toán A&C về khả năng hoạt động liên tục của Vosco do tại thời điểm 31/12/2017 nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 197,03 tỷ đồng, Công ty xin được giải trình như sau:

Việc nợ ngắn hạn tăng là do trong năm 2017 Công ty tập trung vào tái cơ cấu tài chính kết hợp với xử lý nợ với các Tổ chức tín dụng theo nghị quyết của Chính Phủ. Trong năm 2017 Công ty đã tích cực đàm phán với các Bên liên quan để thực hiện việc mua, bán nợ thông qua Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) để lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả đến cuối năm 2017 nợ phải trả của Công ty giảm được 384 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016. Tuy nhiên tại thời điểm 31/12/2017 việc đàm phán xử lý một số khoản nợ với các bên chưa thống nhất, theo quy định Công ty vẫn phải phân loại nghĩa vụ trả nợ trong năm 2018 của các khoản vay dài hạn sang vay ngắn hạn nên số nợ ngắn hạn tăng.

Bên cạnh đó một số khoản nợ đã được các bên thống nhất phương án nhưng chưa đủ điều kiện để ghi nhận giảm nợ phải trả ngắn hạn.

Để cân đối dòng tiền đảm bảo duy trì hoạt động liên tục kết hợp với thực hiện các nghĩa vụ trả nợ, Công ty sẽ tập trung thực hiện những vấn đề trọng tâm sau:

- Tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng và Công ty mua bán nợ để sớm thống nhất phương án cụ thể xử lý các khoản nợ vay. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, Công ty sẽ hạch toán và ghi nhận đầy đủ các khoản nợ đã được xử lý, qua đó số dư nợ phải trả ngắn hạn trên Báo cáo tài chính sẽ giảm dần.

- Đẩy nhanh việc thanh lý các tài sản có giá trị lớn để bổ sung dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh kết hợp thanh toán nghĩa vụ trả nợ.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT

